



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการ (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๒๘๑๑ หรือ โทร. ๒๗๑๑ โทรสาร ๐ ๒๒๔๕ ๒๖๑๕)

ที่ กท.๐๗๐๑/ ๓๗๑๕ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งสำเนาประกาศสำนักอนามัย

เรียน รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานเลขาธิการสำนักอนามัย ขอส่งสำเนาประกาศสำนักอนามัย ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

(นางสายน้ำผึ้ง ศรีนางแย้ม)
เลขาธิการสำนักอนามัย



ประกาศสำนักอนามัย

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป
ระดับชำนาญงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่สำนักอนามัยได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป
ระดับชำนาญงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

สำนักอนามัยขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้
วันสอบ วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ดังนี้

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทุกตำแหน่ง

สถานที่สอบ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ ดินแดง
เลขที่ ๑๘๙ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เลขประจำ ตัวสอบ	ชื่อ - ชื่อสกุล	สังกัด (ขณะสมัครสอบ)
๑	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นางสาวศรินยา ลือกลาง	กลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๔ บางเขน
๒	นางสาววรภาพร คำหงษ์ษา	กลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๒ วัดปากบ่อ
๓	นางสาวสิริลักษณ์ เศษรักษา	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองทันตสาธารณสุข
๔	นางสายรุ้ง โก้สัย	กลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๓ ฟุ่งสองห้อง
๕	นางสาวมณฑมณี ทองสลับ	กลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป ศูนย์บริการสาธารณสุข ๙ ประชาธิปไตย
๖	นางสาวอริสา เต็มนกลุ่ม	กลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๓ สีพระยา
๗	นางสาวจุฑารัตน์ สิทธิสาร	กลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๘ นาควัชรอุทิศ
๘	นายณัฐพล ดุริยะชีวิน	กลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๑ เอ็ม - จิตร ทั้งสุบุตร

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - ชื่อสกุล	สังกัด (ขณะสมัครสอบ)
๑	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน นางสาวกรรณิกา ทองนพรัตน์	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองทัณฑสาธารณสุข
๑	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน นางสาวกษนิชา ชื่นสุวรรณ	กลุ่มงานบริการสุขภาพ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๘ จี๊ด - -ทองคำ บำเพ็ญ
๒	นางสาวศัญญาภัทร์ ชัยสิริอรุณผล	กลุ่มงานบริการสุขภาพ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๒ สามเสนนอก
๓	นางพรรณภา ทับหุ่	กลุ่มงานบริการสุขภาพ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๑ จตุจักร
๔	นางนันทิยา เหล่าจำรูญ	กลุ่มงานบริการสุขภาพ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๗ ทวีวัฒนา
	ผู้ช่วยทันตแพทย์ชำนาญงาน	
๑	นางสาวบุษกร เจริญสวัสดิ์	กลุ่มงานบริการทันตสาธารณสุข ๓ กองทัณฑสาธารณสุข
๒	นางสาวกนกวรรณ โพธิ	กลุ่มงานบริการทันตสาธารณสุข ๕ กองทัณฑสาธารณสุข
๓	นางสาววิชุดา มั่งมูล	กลุ่มงานบริการทันตสาธารณสุข ๑ กองทัณฑสาธารณสุข
๔	นางสาวสุวรรณภา รอดสุโข	กลุ่มงานบริการทันตสาธารณสุข ๓ กองทัณฑสาธารณสุข
๕	นางสาวนัฐติกา สีชัยวาลย์	กลุ่มบริการทันตสาธารณสุข ๔ กองทัณฑสาธารณสุข
๖	นางสาวกิรวดี กาทอง	กลุ่มงานสนับสนุนการบริการทันตกรรมและทันต- สาธารณสุข กองทัณฑสาธารณสุข

- หมายเหตุ
- ผู้เข้าสอบทุกตำแหน่งต้องแต่งเครื่องแบบและแสดงบัตรประจำตัวข้าราชการต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ
 - การสอบข้อเขียนจะให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบเพื่อเขียนหัวกระดาษคำตอบก่อนถึงเวลาสอบ โดยให้เข้าห้องสอบ เวลา ๐๘.๔๕ น.
 - ในการสอบข้อเขียน หากผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบหลังเวลา ๐๙.๑๕ จะไม่มีสิทธิเข้าสอบในวิชานั้น ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 - เมื่อผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบแล้ว ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้เข้าสอบจะออกนอกห้องสอบไม่ได้
 - ผู้สมัครรายใดที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่สมัครถือว่าผู้สมัครรายนั้น ไม่มีคุณสมบัติในตำแหน่งที่สมัครนั้นมาตั้งแต่ต้น

ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

Sw Sw

(นายสุนทร สุนทรชาติ)
ผู้อำนวยการสำนักอนามัย